

ด่วนที่สุด  
ที่ สท. ๐๐๑๘.๑/๒๕๕๒ ๒๙ ๖๐๒๓



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สท. ๕๗๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สท. ๐๐๑๘.๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร แจ้งให้อำเภอจัดการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามที่เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่บุคคลต่างๆ จึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานรวมถึงบุคคลต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดสกลนคร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามที่เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมาเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามที่เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

ถนนบ้านป่าครอง

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๓๑๑-๑๕๖๑๑ / ๐-๕๖๓๑๑-๖๖๓๙๙

สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประเด็น	ข้อสั่งการ
๑. ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดจังหวัด มีบทบาทในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒ ประการ ดังนี้</p> <p>(๑) เป็นวิทยากรอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย</p> <p>(๒) เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ให้มีความเข้าใจตรงกันได้</p> <p>๑.๒ กรมการปกครองจะตั้งศูนย์ hotline ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามกลุ่มจังหวัด จำนวน ๙ แห่ง</p> <p>๑.๓ กรอบการทำงานของวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก)</p> <p>(๑) ห้ามตีความ</p> <p>(๒) ห้ามขยายความ</p> <p>(๓) ห้ามแสดงความเห็นส่วนตัวในการชี้แจงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>(๔) ห้ามตอบคำถามสิ่งที่ไม่ทราบแน่ชัด</p> <p>(๕) ห้ามโต้แย้งกันเองในกลุ่มวิทยากร</p> <p>(๖) ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามกรอบที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p>๑.๔ ให้วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ไปกำกับ ดูแลวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน รวมถึงให้ปลัดจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการนายอำเภอ ให้กำกับ ดูแล วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p>๑.๕ คำถามเพิ่มเติมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอความร่วมมือให้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนด</p>
๒. ข้อสั่งการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประทีป กิริติเรขา)	<p>๒.๑ ดำเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ เน้นการทำงานเป็นทีม มีหลักฐาน ห้ามบังคับ ชูเชิญประชาชน หากเกิดอะไรขึ้น ให้ใช้เทคนิคและทักษะในการดำเนินการ แก้ปัญหา</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ
	<p>๒.๒ กำชับให้นายอำเภอกำกับ ดูแลคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ ให้กำหนดผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นหลักในการดำเนินการ ต้องคัดเลือกบุคคลที่น่าเชื่อถือ และสามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>๒.๓ คำถามปลายเปิด จดบันทึกไว้และไม่ควรตอบประเด็นฯ ดังกล่าว</p> <p>๒.๔ ห้ามแจกจ่ายเอกสารหรือเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นใด นอกเหนือจากเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เท่านั้น</p> <p>๒.๕ งบประมาณเพิ่มเติม ทางกระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาไปแล้ว</p>
<p>๓. ข้อสั่งการอธิบดีกรมการปกครอง</p> <p>๔. ข้อสั่งการหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๓.๑ บทบาทและสถานภาพ ระหว่างวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) และรองผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดจังหวัด ให้แยกบทบาทฯ ดังกล่าวให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒ การขับเคลื่อน กำกับ สนับสนุน ให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอเท่านั้น</p> <p>๓.๓ บทบาทการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน</p> <p>๓.๔ การประชาสัมพันธ์ การให้สัมภาษณ์ระดับกระทรวงมหาดไทย ให้รองอธิบดีกรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมนานท์) เป็นผู้ดำเนินการ และให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๔.๑ วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และวิทยากรพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ต้องมีแผนการดำเนินงานเสมอ และควรมีบัตรแสดงตนในขณะทำหน้าที่ เพื่อแยกบทบาทวิทยากรตามที่ได้รับมอบหมายกับบทบาทอื่นๆ ทั้งส่วนตัวและในทางราชการ</p> <p>๔.๒ ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้าใจถึงกรอบและแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนด</p> <p>๔.๓ ไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่เป็นประเด็นเชิงบวก เชิงลบ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ
๕. อื่นๆ	<p>๕.๑ การตอบข้อหารือในระดับจังหวัด หากขัดข้องประการใดให้รีบดำเนินการหารือมายังกรมการปกครอง</p> <p>๕.๒ การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล จะมีฝ่ายตำรวจเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้ดุลยพินิจในการมอบหมายปลัดจังหวัดและนายอำเภอ รวมทั้งฝ่ายปกครอง เข้าร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว</p> <p>๕.๓ ให้ปลัดจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขมาเป็นระยะเวลานานของจังหวัด เช่น แก้ไขการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชน เป็นต้น</p> <p>๕.๔ การดำเนินการใดๆ ควรชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนฝ่ายทหาร เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน</p>